

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.01 แกว่งกรอบแคบ ตลาดรอติดตามผลกระทบนโยบายภาษี "ทรัมป์"

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.01 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่ระดับ 33.98 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก หลังได้รับแรงหนุนจากยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาด และตลาดมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาวะการค้าโลก หลังประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์เพิ่มเป็น 25%

ส่วนปัจจัยในประเทศยังไม่มีย่อไร ตลาดรอดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ในตลาดพันธบัตรและธุรกรรมจากการค้าทองคำระหว่างวัน

"บาทอ่อนค่าจากเย็นวานนี้ตามภูมิภาคและตลาดโลก ช่วงนี้ตลาดดูเรื่องนโยบายทรัมป์เป็นสำคัญ" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.90 - 34.10 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.52 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.09 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0747 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0796 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 33.950 บาท/ดอลลาร์

- "แพทองธาร" ยันไม่ปรับครม. หลังจับศึกชัฟฟอก รับแจ้ง "ทักษิณ" แล้ว เหตุยังรู้สึกว่าการทำงานกำลังต่อเนื่องได้ดี และคิดว่าทุกคนก็ต้องมีเวลาในการปรับตัว ลั่นไม่ต้องการพึ่งงูเห่า บัดตกรางวัล ลั่นจริงไม่เคยดีล

-นักวิชาการมองเศรษฐกิจไทยโตช้า หวังโต 3-5% ยากมาก แนะนำ 'NEXT MOVE Thailand' รับมือภาษีทรัมป์ 2.0 กระแทบแน่

-บริษัท วายแอลจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางราคาทองคำยังคงทรงตัวระดับสูงในระยะกลางและยาวราคายังเป็นขาขึ้น แต่เนื่องจากปีนี้ราคาปรับขึ้นสูงแล้ว จึงเห็นการแกว่งตัวของราคาเป็นการพักฐานเพื่อสะสมกำลัง โดยวายแอลจีมองว่าราคาทองคำปีนี้อยู่ที่ระดับ 3,100-3,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้มองหาจังหวะเข้าซื้อ ซึ่งช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนให้ซื้อสะสมและรอขายเป้าหมาย 3,057-3,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพุธ (26 มี.ค.) เพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เม.ย.

-นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่า มาตรการภาษีศุลกากรจะส่งผลให้ราคารถยนต์ปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงอยู่แล้ว

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว -1.8% ในไตรมาส 1/2568

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สำนักงานประมาณสภาคองเกรส (CBO) เตือนว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะขาดแคลนงบประมาณในการชำระหนี้  
อย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนส.ค.หรือก.ย.นี้ หากสมาชิกสภาคองเกรสไม่อนุมัติการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ

-สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์ก  
ในวันพุธ (26 มี.ค.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการ  
ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร  
กลางสหรัฐฯ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (26 มี.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการ  
พุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยกดดันตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวที่เหนือระดับ  
3,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้นักลงทุน  
บางส่วนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์,  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending  
Home Sales) เดือนก.พ.

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้  
โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม  
ของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ  
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้